



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/ ๑๘๗ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งเอกสารเผยแพร่รายงานสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๔/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งเอกสารเผยแพร่รายงานสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียนมาเพื่อทราบและใช้ประโยชน์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง QR Code ท้ายหนังสือ

(นายธนัช เนมย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



เอกสารเผยแพร่รายงานสรุปผล
การตรวจราชการ ทส. ปี ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

สจป.ที่ ๕ (สระบุรี)
 เลขที่รับ ๕๐๘
 วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖
 เวลา ๐๙:๒๒

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๕๖๓๒, ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖
 ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๔/ว ๓๔๒ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งเอกสารเผยแพร่รายงานสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- เรียน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
 ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
 ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

ส่วนอำนวยการ
 เลขที่รับ ๒๒๗
 วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖
 เวลา ๑๖ : ๐๗

ฝ่ายแผนงาน
 ติดตามและประเมินผล
 เลขที่รับ ๒๒-
 วันที่ 16 ม.ค. 2566
 เวลา ๑.๒๕

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๖๐๖.๕/ว ๔๐๘๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งเอกสารเผยแพร่รายงานสรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบและ ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ กองตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม <http://id.mnre.go.th/th/about/content/2345> หรือ ตาม QR Code ท้ายหนังสือสำนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้น

(นายวันชัย จรียาเศรษฐ์โชค)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมป่าไม้

- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ส่วนโครงการพระราชดำริ ฯ
- ส่วนจัดการป่าชุมชน

ส.อ.ก.พ.น

 13 ม.ค. 66

นายธนัช เนมีย์
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(เจ้าสิบเอกหญิงเจมิสตา พรหมพันธุ์)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรียน ผอ.สจป.ที่ ๕ (สระบุรี)

- เพื่อโปรดทราบ
- กรมป่าไม้ แจ้งเรื่อง ขอส่งเอกสารเผยแพร่รายงาน
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ส่วนอำนวยการเห็นควรแจ้ง ส่วนทุกส่วน/
ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ เพื่อทราบและใช้ประโยชน์
- เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอุษุตา ไตรรัตน์)
นักประชาสัมพันธ์


17/1/66

(นางชุตินา ประทับศักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมิน



นายธวัช เนมีย์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

คตม/คตผ
คตท/คตช



17 มี.ค. 66
(นายธวัช เนมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์
 เลขที่ ๒๑๕๖ ๗๕๕
 วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กองตรวจราชการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๘ ๘๖๓๘ โทรสาร ๐ ๒๒๓๘ ๘๖๓๐
 ที่ ทส ๐๒๐๖.๕/ว ๔๐๙๔ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งเอกสารเผยแพร่รายงานสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 หักทรงอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย) เลขที่รับ ๑๖
 ๕ ม.ค. ๒๕๖๕ รท

เรียน เลขาธิการ/อธิบดีทุกกรม (กรมป่าไม้) ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่มในสังกัด สป.ทส. ผู้อำนวยการองค์การมหาชน/รัฐวิสาหกิจในสังกัด ทส.
 ส่วนติดตามและประเมินผล เลขที่รับ ๑๑
 วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๕ เวลา.....

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งเอกสารเผยแพร่รายงานสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (E-Book) มาเพื่อโปรดทราบและใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์กองตรวจราชการ <http://id.mnre.go.th/th/about/content/2345> หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(Signature)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(Signature)
 พลเอก

(Signature)

(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค)
 รองอธิบดี รักษาการแทน
 อธิบดีกรมป่าไม้

๕ มี.ค. ๒๕๖๕



QR Code
 เอกสารเผยแพร่รายงานสรุปผลการตรวจราชการ ทส. ปี ๒๕๖๕

ส่วนติดตามและประเมินผล

(Signature)

Gift Policy no. โฉงไถและเป็ธรรมชาติ
 (นายมานัส ปานพน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสัมพันธ์



รายงานสรุปผลการตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองตรวจราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทสรุปผู้บริหาร

คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๓๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ๑๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจและติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน และมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ขององค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (นายปรเมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเฉลิมศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล และนายกุล โชติรัตน์) ดำเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการจำนวน ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) การตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ๓) การตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ ๔) การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา จำนวนครอบคลุม ๑๘ เขตตรวจ ราชการ และ ๑๕ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปผลการตรวจราชการ ดังนี้

๑. ผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามประเด็นสำคัญ จำนวน ๓ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่

๑.๑.๑ การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑) ติดตามเร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ๓,๔,๕ (อยู่ก่อน ๓๐ มิ.ย. ๔๑) และการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๓,๙๖๐,๔๗๖ ไร่ อนุญาตแล้ว จำนวน ๑,๑๒๖,๘๐๙ ไร่ อยู่ระหว่างการอนุญาต จำนวน ๒,๕๔๓,๗๕๒ ไร่ ยังไม่เสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ นโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จำนวน ๑,๙๑๐ ไร่ และยกเลิกจำนวน ๑ พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เกาะ จังหวัดลำปาง จากผลการตรวจราชการพบว่า พื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการ พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงมีพื้นที่เป้าหมายบางส่วนสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ยังรวบรวมเอกสารหลักฐาน ประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน จึงเห็นควรให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เร่งรัดจัดส่งเอกสารให้กรมป่าไม้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อดำเนินการพิจารณา อนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป

๒) การกำหนดขอบเขตแปลงรวมของแต่ละชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ๓,๔,๕ (อยู่หลัง ๓๐ มิ.ย. ๔๑) และลุ่มน้ำ ๑,๒ (อยู่ก่อนและหลัง ๓๐ มิ.ย. ๔๑) จำนวน ๘๖ ลานไร่ พบว่า

(๑) การสำรวจครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ มีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด จำนวน ๑๙,๕๗๖ ไร่ หมู่บ้าน สำรวจครอบครองที่ดินเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙,๙๘๘ ไร่ หมู่บ้าน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ หมู่บ้าน สำรวจแล้ว จำนวน ๑,๕๙๑ ไร่ หมู่บ้าน คงเหลือ ๔๐๙ ไร่ หมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่จะต้องดำเนินการในปีต่อไป จำเป็นต้องได้รับการผลักดันและสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการสำรวจให้สำเร็จตามเป้าหมาย จึงเห็นควรให้กรมป่าไม้ จัดทำแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านให้ชัดเจน และสั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ในส่วนของอัตราค่าจ้างของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่มีไม่เพียงพอในการตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ จึงเห็นควรให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนธิกำล้งเจ้าหน้าที่ รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการขอใช้เงินนอกงบประมาณ เพื่อว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านป่าไม้

(๒) การแก้ไขปัญหามลพิษตามกรอบมาตรการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๘,๗๔๖ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑,๔๒๑,๒๕๔ ไร่ จากการตรวจราชการพบว่า จำนวน ๑.๕ ล้านไร่ พบว่ามีหลักเกณฑ์การดำเนินงานหลายขั้นตอน และมีเงื่อนไขการปลูกป่าแบ่งตามประเภทลุ่มน้ำ ซึ่งทำให้ประชาชนไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ จึงเห็นควรให้กรมป่าไม้ พิจารณาทบทวนเงื่อนไขการขออนุญาต หากเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ควรกำหนดหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งถอดบทเรียนจากพื้นที่ที่ดำเนินการได้สำเร็จเพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

๑.๑.๒ โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

พื้นที่เป้าหมายทั้งหมด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕๓,๘๒๑.๕๑ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๖,๑๗๘.๔๙ ไร่ จากการตรวจราชการพบว่า การปลูกป่าแบบจิตอาสา ไม่มีการกำหนดพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจน และต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษาในปัดไป จึงเห็นควรให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจแบบผสมผสานเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ควรจัดทำข้อมูลพิกัดแปลงปลูกให้มีความชัดเจน และกำหนดเงื่อนไขให้ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการแบบ CSR สนับสนุนงบประมาณในการบำรุงดูแลรักษาจนถึงระยะเวลาที่ต้นไม้สามารถเติบโตได้เองตามธรรมชาติ

๑.๒ ด้านทรัพยากรน้ำ : การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและน้ำบาดาล

(๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน เป้าหมายจำนวน ๒๓๒ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๒ ซึ่งการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากโครงการบางแห่งมีพื้นที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ทำให้ต้องปรับแผนและใช้เวลาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รวมทั้งการลงนามในสัญญาล่าช้า เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง และมีปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน เช่น การก่อสร้างโครงการในบางพื้นที่ที่อยู่ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังส่งผลทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า จึงเห็นควรให้กรมทรัพยากรน้ำ จัดทำ TOR และดำเนินงานในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และให้ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่

ไว้ล่วงหน้าก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการว่าเป็นประเภทใดบ้าง เช่น ที่ราชพัสดุ
พื้นที่ป่า ฯลฯ เพื่อขออนุญาตหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบให้ครอบคลุมครบถ้วน

(๒) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค เป้าหมายจำนวน
๒๘๑ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากการตรวจราชการพบว่า การดำเนินโครงการ
เติมน้ำใต้ดินระดับตื้นยังไม่มีผลสรุปผลการทดสอบการสูบน้ำจากบ่อเติมน้ำที่สามารถขี้ประสิทธิภาพของการเติม
น้ำใต้ดินที่ชัดเจน จึงเห็นควรให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดิน
รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ เช่น ปริมาณน้ำต้นทุนรายจังหวัด ศักยภาพ/คุณภาพน้ำบาดาล
เป็นต้น ให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการและสามารถ
คาดการณ์แนวโน้มระดับน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ให้เกิดความ
ยั่งยืน

**๒. ผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี**

การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) พบว่า แผนการดำเนินงานในระดับพื้นที่
ยังไม่มี ความชัดเจน เช่น แผนปฏิบัติการรายปี รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานและการสร้างความรู้ในการดำเนินงาน
BCG Model ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งไม่มีงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมเชิงพื้นที่ จึงเห็นควรให้
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการ
รายปี (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินการ

๓. ผลการตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจติดตามการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย
ส่วนราชการ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๓ หน่วยงาน และองค์การมหาชน จำนวน ๒ หน่วยงาน
พบว่า การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยมีประเด็นข้อค้นพบสำคัญ
เช่น การดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ พื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นการดำเนินการ
บูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย จากการตรวจราชการ
ยังคงพบว่าการปลูกป่าลักษณะจิตอาสาไม่เกิดผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ที่มาจากความต้องการในการเข้าร่วมโครงการอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามหน่วยงาน
ได้ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยวางแผนการสนับสนุนการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่น ไม่ใช่สอย ฯลฯ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
และสร้างรายได้ให้กับประชาชน และเป็นแรงจูงใจให้เข้าร่วมโครงการแบบภาคสมัครใจให้มีความต่อเนื่อง
ในการดำเนินงาน

๔. ผลการตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา

๔.๑ การแก้ไขมลพิษทางอากาศ พบว่า เดือนที่มีจุดความร้อนสูงสุดในปี ๒๕๖๕ คือ เดือนมีนาคม จำนวน ๗,๒๗๓ จุด รองลงมาเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน ๕,๘๓๙ จุด และเดือนเมษายน จำนวน ๔,๕๔๗ จุด แต่หากเปรียบเทียบปริมาณจุดความร้อน Hotspot (VIIRS) ระหว่าง ปี ๒๕๖๕ กับ ปี ๒๕๖๔ ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๗ จากการตรวจราชการ พบว่า ประชาชนและเกษตรกรบางกลุ่มยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตให้เป็นรูปแบบเกษตรปลอดภัย ซึ่งยังคงพบว่ามีกรณีเผาวัชพืช และการเผาในที่โล่งในพื้นที่ต่าง ๆ จึงเห็นควรให้กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งเสริมให้ประชาชนลงทะเบียนการจัดการเชื้อเพลิง (Burn Check) เพื่อควบคุมและบริหารจัดการไฟป่าหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพ และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด และให้กรมควบคุมมลพิษ จัดทำแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมทั้งศึกษาแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ล่วงหน้า ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้น

๔.๒ การแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ และวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔ มีจำนวนคำขอที่ได้รับทั้งหมด จำนวน ๑๖๕,๖๘๑ คำขอ อนุญาตแล้ว จำนวน ๔๗๗ คำขอ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ พบว่าการดำเนินงานยังมีความล่าช้า เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณาตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ประกอบกับคำขอมีจำนวนมาก จึงเห็นควรให้กรมป่าไม้ กำหนดขั้นตอน และกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) เป็นรายเดือน และหารือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอมาตรการผ่อนผันเกี่ยวกับการจัดทำการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๒ ซึ่งส่วนใหญ่ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวแล้ว

๔.๓ การจัดทำเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์เพื่อประกอบแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา มีเป้าหมาย ๒๒๔ ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๔,๐๗๗ หมู่บ้าน ดำเนินการสำรวจข้อมูลและจัดทำ Shape File แล้วเสร็จ จำนวน ๒๒๒ ป่าอนุรักษ์ ๓,๙๙๐ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พบว่า การดำเนินงานในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวยังไม่สำเร็จตามเป้าหมาย จึงต้องขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมทั้งแผนที่เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ที่จัดทำแล้วเสร็จต้องส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน จึงเห็นควรให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กั้นเงินเหลือมอบไว้สำหรับปฏิบัติงานดังกล่าว และสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่าง เช่น กลุ่มชาวบ้านการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม กลุ่มสมาชิกเกษตรกรคนจน เป็นต้น เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จ

๔.๔ การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๖ โครงการ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒) โครงการที่สิ้นสุดการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓) โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑ - ๒ ปี และ ๔) โครงการที่ต้องติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามพบว่าประเภทโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร และผู้ประสานงาน จึงส่งผลให้การดำเนินโครงการขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงเห็นควรให้จัดทำกลไกการประเมินความพร้อมของผู้ขอรับเงินสนับสนุนที่สามารถตอบสนองต่อการรับรองผลสำเร็จในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีผู้ดำเนินโครงการขาดความพร้อมในภายหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

๔.๕ การดำเนินงานแก้ไขปัญหารื่องร้องเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวน ๘๘๒ เรื่อง สามารถยุติได้ จำนวน ๔๒๗ เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ๔๕๕ เรื่อง ซึ่งจำแนกเรื่องร้องเรียนตามประเภทที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ ด้านมลพิษทางอากาศ
จำนวน ๒๖๕ ด้านสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๑๑๒ เรื่อง ด้านบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๑๐๕ เรื่อง ด้านแนะนำ/
ให้ข้อเสนอแนะ จำนวน ๖๕ เรื่อง และด้านพฤติกรรมเจ้าหน้าที่/บริหารงานบุคคล จำนวน ๕๗ เรื่อง โดยพบ
ในภาคกลางมากที่สุด จำนวน ๓๒๔ เรื่อง รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ จำนวน ๑๗๕ เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน ๑๕๙ เรื่อง ภาคเหนือ จำนวน ๑๕๑ เรื่อง และภาคตะวันออก จำนวน ๗๓ เรื่อง ตามลำดับ หากแบ่งตามหน่วยงาน
ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานี